



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานนิติและกระทู้ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๒๐๓๔ หรือโทร. ๒๗๙๗)

ที่ กท ๐๑๐๐/๑๑๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโซนตะวันออกโดยเร็วที่สุด สรุปความว่า เนื่องจากขณะนี้พื้นที่เขตลาดกระบังประสบปัญหาน้ำท่วม พระสงฆ์ในวัด ประชาชนในชุมชน และประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสำนักงานเขตลาดกระบังและสำนักการระบายน้ำ ได้สนับสนุนกระสอบทรายให้บางส่วน และสำนักสิ่งแวดล้อมได้มอบห้องน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับประชาชนในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม พบว่าเครื่องสูบน้ำซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพ ตะวันออกบางจุดขัดข้องและยังไม่ได้รับการแก้ไข ประตุระบายน้ำไม่มีการระบายน้ำจากพื้นที่ด้านตะวันออก ไปยังพื้นที่ด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการไหลของน้ำต้องเปิดประตุระบายน้ำเพื่อให้ น้ำจากด้านบน ไหลลงพื้นที่ด้านล่าง รวมถึงยังขาดเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำ นอกจากนี้ พื้นที่เขตต่าง ๆ ของ กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม เช่น เขตดอนเมือง คลองเปรมประชากรมีสิ่งกีดขวาง เส้นทางน้ำ เขตสายไหม คลองมีฝักตบชาวหนาแน่น ควรมีการขุดลอกคู คลองให้มากขึ้น รวมทั้งดูแลพื้นที่ ก่อสร้างไม่ให้มีเศษหิน ปูน กีดขวางทางระบายน้ำ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ ให้มีความ พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ เขตบางเขนและเขตบางนา มีปริมาณน้ำสูง ควรมีการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องสูบน้ำ เขตสวนหลวงมีผู้ประสบภัยจำนวนมาก ควรมีการเยียวยาดูแลผู้ประสบภัย โดยให้สำนักงานเขต สำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยส่งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็ว และเขตสะพานสูง ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เนื่องจากพื้นที่อยู่ติดริมคลองซึ่งระดับน้ำในคลองยังไม่ลดลง จึงไม่สามารถระบายน้ำ ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับโครงการบ้านจัดสรรใหม่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น กีดขวางทางเดินน้ำ ควรมีการวางผังเมือง และหาแนวทางแก้ไข รวมถึงป้องกันปัญหาโรคที่จะตามมาจากน้ำท่วมขัง และจัดเตรียมจุลินทรีย์ก้อน (EM BALL) เพื่อบำบัดน้ำเสีย

ดังนั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะ พื้นที่โซนตะวันออกโดยเร็วที่สุด โดยการควบคุมการเปิด-ปิด ประตุระบายน้ำอย่างถูกต้อง ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ และเพิ่มเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอ รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว คือ เพิ่มประตุระบายน้ำ และเขื่อน และลอกท่อระบายน้ำและคลองอย่างเป็นระบบ

ในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบในญัตติ ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อยืนยันมติที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำเรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป

(นางอุบลรัตน์ จิพยัคฆ์)

เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยเลขานุการสภา กทม. วันที่ 19 / ๙ / ๖5
หัวหน้ากลุ่มงานนิติและกระทู้... วันที่ 19 / ๙ / ๖5
เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ... วันที่ 19 / ๙ / ๖5
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน ... วันที่ 19 / ๙ / ๖5